



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
2 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, sondhitalk, thejournalistclub, ch7, workpointtoday, news1live)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า นายกฯ กำชับโหวต กม.ในสภาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนจะสนับสนุนกัญชาในทางการแพทย์แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี ซึ่งกฎหมายไม่มีคำว่า สันหนนาการแม้แต่คำเดียว ไม่มีกัญชาเสรี มีแต่กัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อสุขภาพ กัญชาเพื่อเศรษฐกิจ แต่ในชั้นคณะกมธ. วิสามัญพิจารณา ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พรรคอื่นๆ และตัวแทนของฝ่ายค้านหลายพรรค ยังมีคำว่า สันหนนาการและ สันหนนาการ แต่ร่างแรกของพรรคภูมิใจไทยไม่มีคำว่า สันหนนาการ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นการขัดแย้งขัดขาน หรือไม่ได้อ่าน กฎหมาย แต่พูดไปตามความคิดที่เวลาไม่ได้ทำการบ้าน พอออกมาพูดก็เหมือนเป็นการปล่อยไก่

-นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. โพสต์ มีความพยายามที่จะทำให้เข้าใจผิดว่า หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะทำให้เกิดกัญชาเสรี จึงมีการ คัดค้านการพิจารณา ร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นเจตนาที่จะทำให้ปชช.เข้าใจผิด เพราะกฎหมายกัญชา กัญชง คือ การสร้างมาตรการควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ไม่ใช่เพื่อให้ใช้กัญชาเสรี การไม่มีกฎหมายทำให้เกิดกัญชาเสรีใช้กันตามใจ เยวชนเข้าถึงกัญชาได้โดยง่าย รวมถึงเรียกร้องสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล ยึดถือนโยบายรัฐบาลเป็นแนวทางในการพิจารณา ร่างกฎหมายกัญชา กัญชง

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กมธ.วิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.สภาผู้แทนราษฎร โพสต์จม.เปิดผนึก ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ร่างของ กมธ.ในขณะนี้ไม่ใช่ร่างเดิมของพรรคกท. แต่เป็นร่างของ กมธ. ที่มีส่วนประกอบ ของทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ตลอดจนตัวแทนหลายภาคส่วนของสังคม ดังนั้น ส.ส.ควรสนับสนุนให้มีการนำวาระ ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมสภาฯ ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้มีโอกาสเปิดเผยร่างของ กมธ.สู่สาธารณะ รวมถึงขอให้ ส.ส.พิจารณา ลงมติรายมาตรา เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องกัญชา กัญชง โดยยึดเอาประโยชน์ของปชช.และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ประธานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล โพสต์ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 ขอให้ ส.ส.ตระหนักถึงความจำเป็นของการมี กฎหมาย โดยหากพิจารณาสาระของ พ.ร.บ. จะพบว่า เป็น พ.ร.บ.เพื่อการควบคุม ไม่ใช่ พ.ร.บ.ที่ทำให้กัญชาเสรี

2. แลกโหวตพ.ร.บ.กัญชา กัญชง - สุราก้าวหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, amarintv, ch7, thereporters, topnews, mcot, pptv, ch3plus, thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวปฏิเสธถึงกระแสข่าวการแลกโหวตระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับ พรรคก้าวไกล ต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง และร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า โดยยืนยันว่าไม่มี รวมถึงนโยบายกัญชา เป็นนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะนำมาใช้ทางการแพทย์ เน้นใช้เรื่องสุขภาพ เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ และออกกฎหมายเพื่อ ควบคุมการใช้ให้อยู่ในกรอบทางการแพทย์




โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เจริญฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, workpointtoday)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่ฉีดได้เพียงหลักหมื่นโดสจากจำนวนการซื้อ 3 ล้านโดส ว่า ล่าสุดได้สอบถามผู้ตรวจเขตสุขภาพ สธ. และ นพ.สสจ. ทั่วประเทศ พบว่ามี รพ.หลายแห่งยังไม่ได้เร่งดำเนินการ ซึ่งเป็นขั้นตอนของผู้ปฏิบัติมากกว่าปัญหาเชิงนโยบาย จึงกำชับให้ นพ.สสจ. เจริญ ผอ.รพ. ให้จัดฉีดวัคซีนได้เร็วมากขึ้น ขณะที่วัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก 1 ขวด ฉีดได้ 10 คน เมื่อเปิดฝาแล้ว จะต้องฉีดให้หมด ส่วนหนึ่งพบว่าเด็กในพื้นที่เกิดน้อย บาง รพ. หากเด็กมาฉีดพร้อมกันได้ยาก ให้แต่ละพื้นที่ตัดสินใจว่าจะเร่ง ฉีดหรือจะรอให้ครบจำนวน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. อย.เพิ่มข้อบ่งใช้ยาฉีด LAAB ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. อนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้ยาฉีด LAAB ของ บ.แอสตราฯ ให้ใช้เพื่อรักษาโรคโควิด 19 จากเดิมที่อนุญาตให้ใช้เพื่อป้องกันในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม โดยเพิ่มขนาดการใช้ยาเป็น 600 มิลลิกรัม และใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ 50-60%</p> <p>3. หลังโควิดเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- นพ.ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรหม รก.ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กล่าวว่า หลังโควิด 19 พบเด็กปฐมวัยไทย 1 ใน 4 พัฒนาการล่าช้า ทั้งด้านการใช้ภาษา ด้านความเข้าใจภาษา และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) และกสศ. จึงได้นำร่องโมเดลพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก คัด 6 เดือน กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โพลผู้นำทางการเมือง ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, plewseengern, news1live, sonthitalk)</p> <p>- ซูเปอร์โพลจัดอันดับ เรื่อง ผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคม ลำดับ 1 ร้อยละ 35.8 คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นอกจากนี้จะเป็นนักการเมืองที่อยู่เหนือความขัดแย้งแล้ว ผลสำรวจยังพบว่า เป็นผู้นำการเมืองที่มีจิตใจดี โดยเฉพาะเรื่องภารกิจหัวใจติดปีกการบินรับส่งหัวใจ อวัยวะ ให้ผู้ป่วย ช่วยเหลือต่อชีวิต ผู้ป่วย ที่กำลังรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และอวัยวะส่วนอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.เร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติ ครั้งแรก ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม คกก.ดิจิทัลสุขภาพแห่งชาติ ว่า สธ.วางแผนพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพ ตั้งแต่ปี 66-70 พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัล มีปลัด สธ.เป็นประธาน เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และนพ.พงศ์เกษม รักษาการแทนรองปลัด สธ. เป็นเลขานุการ วางแผนรวบรวมข้อมูล ซึ่งแผนจัดทำครอบคลุมการดำเนินการด้านสาธารณสุขดิจิทัล นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานสุขภาพ</p>	-
<p>การประเมินสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย ประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก รับการประเมินสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR JEE ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 65 ใช้เครื่องมือประเมินตัวใหม่พัฒนาจากบทเรียนโควิด 19 รวม 56 ตัวชี้วัดเป็นประเทศแรกของโลก</p>	
<p>นิทรรศการ APEC Future Food for Sustainability ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, TNN ONLINE)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เยี่ยมชมเมนูอาหารอนาคตจากตัวแทนผู้ประกอบการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคต ภายใต้แคมเปญ “Plate to Planet งานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม” จำนวน 21 ทีม ประกอบด้วย 8 เมนู ได้แก่ 1.ข้าวถั่วลูกไก่ยาปักซี่เต้ผัก 5 สี โปรตีนสูง 2.ราเม็งจากเส้นโปรตีนไข่ขาว ไร้แป้ง เหมาะกับคนรักสุขภาพ 3.ไอติมปราศจากนม เพิ่มรสชาติด้วยผักเคลและเสาวรส 4.ห่อหมกวีแกนเพื่อสุขภาพ 5.ขนมชั้นสูตรลดน้ำตาลเสริมใยอาหารและโพรไบโอติกส์ 6.โครเก็ตพะเนงแพลนต์เบส 7.ก๋วยเตี๋ยวจากเพรียงทรายโซเดียมต่ำ ภูมิปัญญาชุมชน และ 8.ไอติมจากโปรตีนจิ้งโจร รวมทั้ง การนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แนวความคิด “Sustainable Thai Gastronomy Gala Dinner” สำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและคู่สมรส ในงาน Gala Dinner โดยเซฟซุมพล แจ้งไพร</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับสูง สธ. ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๗ ราย ดังนี้ ๑.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค ๒. นายสุระ วิเศษศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ๔. นายธงชัย กิริติหัตถยากร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลองโควิด เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ ตรวจสอบการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้ทางเว็บไซต์ ออย.</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, hfocus)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ในการแก้ไขปัญหาจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ รพ.เอกชน 9 แห่ง ที่ผ่านมา สปสช. ได้เร่งประสานความร่วมมือเพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับความร่วมมือทั้งจาก กทม. และกรมการแพทย์ สธ. รวมถึงหน่วยบริการในภาคเอกชน ส่วนผู้ป่วยเร่งด่วนที่ต้องรักษาต่อเนื่องได้จัดหาหน่วยบริการเพื่อรับส่งต่อแล้ว และเปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบเลือกลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการได้เอง ขณะนี้ลงทะเบียนแล้ว 28,946 คน สำหรับพื้นที่กทม.ฝั่งด้านตะวันออก ที่พบปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่จำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะ รพ.นพรัตนราชธานี สปสช.ได้เร่งประสานไปยังสำนักงานการแพทย์ กทม. ซึ่งได้ให้ รพ.ในสังกัด กทม. 1 แห่ง สำรองเตียงเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.นพรัตนราชธานี แล้ว</p>	
<p>ผู้ป่วยจิตเวช กับลักษณะต้องห้ามในการทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- มติคณะรัฐมนตรี 20 ก.ย. 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ... เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว มีการยกเลิก “โรควิธโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน ขณะที่เสนอให้โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติ มีอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นลักษณะต้องห้าม ซึ่งการระบุลักษณะต้องห้ามดังกล่าวของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน อาจส่งผลให้กลุ่มคนพิการทางจิตสังคม และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการรักษา</p>	